

'SET'ทุบสถิติปิดสูงสุด มาร์เก็ตแคปชน18ล้านล.

กันหัน - ดัชนีตลาดหุ้นไทยทะยานฟ้า ประเดิมปิดตลาดวันแรกปีจอที่ 1,778.53 จุด ทุบสถิติสูงสุดตลอดกาล ดันมาร์เก็ตแคปพุ่งแตะ 18.17 ล้านล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นกลองทุนมั่นใจเศรษฐกิจ และการทำกำไร บจ. พร้อมดัน IPO เข้าอีกปีนี้ ด้านที่ปรึกษาการเงินชี้ IPO ปีนี้ ทะยานเกิน 40 บริษัท

→→→ **อ่านหน้า 2**



»»» เกศรา มีญุฑศรี



(ต่อจากหน้า 1)

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) เปิดซื้อขายวันแรกของปี 2561 ทำสถิติใหม่ ปิด ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 ที่ 1,778.53 จุด เป็นระดับสูงสุดในประวัติการณ์นับตั้งแต่เปิดซื้อขาย ตลาดหลักทรัพย์ในปี 2518 โดยเพิ่มขึ้น 24.82 จุด หรือ 1.42% มีการซื้อขายรวมทั้ง SET และ mai มูลค่า 88,076.86 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดรวม หรือมาร์เก็ตแคป ปรับขึ้นสูงสุด 18.17 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ SET Index เคยปิดระดับสูงสุดที่ 1,753.73 จุด เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2537 และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดรวมขณะนั้นอยู่ที่ 3.3 ล้านล้านบาท และ เข้าใกล้ระดับดัชนีสูงสุดตลอดกาลที่เคยทำไว้ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2537 ที่ 1,789.16 จุด

นางเกศรา มีญุฑศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เปิดเผยว่า การปรับขึ้นของ SET แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียน โดยขอแนะนำให้พิจารณาการลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการดี และมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต พร้อมศึกษาข้อมูล และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน

● ดันมาร์เก็ตแคปอีก 5.5 แสนล.

ดร.สันติ ภิระนันท์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลท. เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ตั้งเป้าเพิ่ม Market Cap (มาร์เก็ตแคป) ปี 2561 ที่ 550,000 ล้านบาท โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินหุ้น IPO ว่าจะเข้ามาในปีนี้นักน้อยเพียงใด แต่คาดว่า จะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเคย ทั้งนี้ 2560 มี

การระดมทุนจาก IPO 42 หลักทรัพย์ รวม 426,000 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์

● ลุ้นทำจุดสูงสุดใหม่

นางสาวธรีดา ชาอยู่ยงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ตลาดหุ้นไทยที่ปิดสูงสุดในรอบ 24 ปี จะส่งผลให้ในวันนี้ (4 ม.ค.) มีแนวโน้มทำจุดสูงสุดได้ใหม่ ตามสัญญาณการซื้อที่เข้ามาในสัปดาห์แรก ประกอบกับได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าตามภูมิภาค ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศจะเติบโตตามตลาดคาดไว้ และการลงทุนจากภาครัฐจะเป็นสิ่งขับเคลื่อนตลาด แต่ดัชนีที่ขึ้นสูงต้องระมัดระวังแรงขายจากกองทุน กลยุทธ์การลงทุนแนะนำลงทุนหุ้นกลุ่มแบงก์ KBANK KTB KKP ท่องเที่ยว AAV MINT โดยมีแนวต้านที่ 1,780 แนวรับ 1,760-1,765 จุด

ด้านนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM กล่าวว่า ภาพรวมการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนปี 2561 นั้นจะยังคงคึกคักต่อเนื่อง โดยการมีบริษัทเข้าจดทะเบียนปีละ 40 กว่าบริษัทนับเป็นเรื่องปกติ ในส่วนของ APM มีบริษัทที่เตรียมนำเข้าจดทะเบียน 5 บริษัท รวมถึงเป็นที่ปรึกษาการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทจดทะเบียน หรือ Merge and Acquisition (M&A) อีก 2 รายการ

จากการสำรวจในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ พบว่าบริษัทที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ Filing เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมี 3 บริษัท ประกอบด้วย 1.บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) หรือ CHIC ศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน 2.บริษัท

เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนโกล์มและผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้เครื่องหมายการค้า "CHEMEMAN" 3.บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC ผู้ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขาย-ให้เช่า

ส่วนตลาด mai มี 6 บริษัท ประกอบด้วย 1.บริษัท ซโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการติดตามและทวงถามหนี้ 2.บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP เป็น Non-Bank ให้วงเงินสินเชื่อ 3.บริษัท มิตรสิบลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MITSIB ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่ 4.บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 5.บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM ประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวล และ 6.บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO ธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และระบบจัดการเอกสารครบวงจร